

เตรียมตัวก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากผู้เข้าอบรมจำนวนมากยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และ command line มาก่อน ซึ่งมีความจำเป็น ที่จะต้องปรับตัวให้เกิดความพร้อม เพราะระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้บางท่านเรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันฯ จึงได้มีการจัดส่งคู่มือหลักสูตร Linux System Administration ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลักสูตรแรก ให้กับผู้เข้าอบรมทางไปรษณีย์ (แบบพัสดุ) เพื่อให้ได้ทดลองติดตั้ง ฝึกทักษะการใช้ command line และ text editor และทำความเข้าใจในภาพรวมระดับเบื้องต้นก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับเอกสารคู่มือและโปรแกรม Linux จะต้องมีการชำระเงินก่อนการอบรม 15-30 วันขึ้นไป เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ได้จัดทำโปรแกรม E-Learning ซึ่งเป็นชุดทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาหลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้คู่มือแล้ว ทางสถาบันฯ จะส่งรายละเอียดในการทำข้อสอบให้ทางอีเมล โดยผู้ที่จะได้สิทธิ์ในชุดทดสอบนี้จะต้องชำระก่อนก่อนการอบรม 30 วัน

หมายเหตุ ผู้ชำระเงินล่วงหน้า 15 วัน จะได้รับเฉพาะคู่มือ โดยไม่สามารถใช้โปรแกรม E-Learning ก่อนการอบรม เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมตัวไม่เพียงพอ

ทดสอบความเข้าใจระหว่างอบรม

ในช่วงที่อบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำข้อสอบ E-Learning เป็นชุดทดสอบอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นคนละชุดกับที่ใช้เตรียมตัวก่อนการอบรม เป็นแบบ intranet จะต้องทำในช่วงระหว่างอบรมและทำภายในสถาบัน โดยชุดทดสอบนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกทำในเรื่องที่ตนเองต้องการได้เช่น Boot Process, File and Directory Permission, Building new Kernel หรืออาจทำในหัวข้อที่เพิ่งเรียนจบ ซึ่งจะมีระบบเก็บคะแนนและมีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ โดยผู้เข้าอบรมสามารถทบทวนความรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งชุดทดสอบนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถจดจำเนื้อหาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ RCHE หรือ LPI จะสามารถประเมินได้ว่าตนเองมีความพร้อมหรือไม่

การสอบวันสุดท้ายของการอบรม

จุดประสงค์ของการสอบ

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้มีการทบทวนเนื้อหา
2. เพื่อจำลองบรรยากาศการสอบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปสอบ RHCE, LPI
3. เพื่อประเมินการสอนและควบคุมคุณภาพของสถาบันอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสอบนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง มีการนำความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ในระหว่างการสอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาซึ่งมีจำนวนมาก หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในระหว่างทำการสอบ สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ Certified จะได้ทราบว่าตนเองมีความพร้อมในระดับใด สามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้กลับไปฝึกฝน นอกจากนี้ยังทำให้ทราบว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานหรือทำการสอบภายใต้ความกดดันได้ดีเพียงพอหรือไม่

นอกจากนี้ผลการสอบและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ทางสถาบันฯ จะนำมาใช้ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและและพัฒนาการจัดฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น